

ที่ กท ๕๔๐๗/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำเนาถูกต้องมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพิชัย คงมา)

นักวิชาการศึกษาศูนย์การเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตบึงกุ่ม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภิบาล โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๖๔ ๗๓๕๘)

ที่ กท ๖๗๐๔/ ๒๖๒๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง และเขตหนองจอก)

ตามที่ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Cisco Webex) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช) เป็นประธานการประชุม นั้น

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ขอสรุปการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขต ดังนี้

๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID - 19 ในกรุงเทพมหานคร สำนักงานมัธยแจ้งว่า ยังคงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - 19 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยประชาชนสามารถใช้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 แบบ Walk in ได้ที่ศูนย์บริการฯ หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน App QueQ นอกจากนี้ทางศูนย์การค้า Centl World เปิดบริการฉีดวัคซีนฯ ทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ ทุกเช้า ทุกกลุ่มอายุให้กับประชาชนโดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งแบบ Walk in หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน App QueQ และจองคิวเข้ารับบริการผ่านระบบของโรงพยาบาล

๒. มาตรการและแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานมัธยรายงานว่ เนื่องจากสถานศึกษาจะเปิดทำการเรียนการสอนจึงขอให้สถานศึกษามีมาตรการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ๑) เน้นย้ำมาตรการระดับส่วนบุคคลกับนักเรียน บุคลากรทุกระดับ โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ควรเว้นระยะห่างหากต้องเข้าไปในสถานที่แออัด ๒) เฝ้าระวังสังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติของโรคทางเดินหายใจไม่ควรมาโรงเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้น และให้ตรวจ ATK ร่วมด้วย ๓) ให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน ๔) กรณีพบผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนให้ประสานศูนย์บริการฯในพื้นที่ และส่งต่อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์การรักษา ๕) หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดโรงเรียน ๖) เน้นย้ำให้ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ทุกชั้น ได้รับวัคซีน COVID - 19 ตามเกณฑ์ และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการฯ ทั้ง ๖๙ แห่ง ๗) เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทสะดวก และในกรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ

๓. มาตรการและแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ในช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษาได้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้กำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้สวมหน้ากากอนามัย ๒) หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ๓) คอยสังเกตตนเองอาการอยู่เสมอ ๔) ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๕) ผู้ปกครองควรให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามิใช่ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้านหรือพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ

/๖) ประชาสัมพันธ์...

๖๖๗

๖) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ COVID - 19 ณ สถานบริการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติว่า ขอให้สำนักอนามัยทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเน้นย้ำมาตรการและแนวทางการปฏิบัติของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ให้กับข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การปฏิบัติตาม DMH (Distancing Mask Wearing Hand Washing) อย่างเคร่งครัด การฉีดวัคซีนฯ ระเบียบการกลางานเมื่อมีการติดเชื้อฯ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพ
(นายแพทย์พงศ์ แก้วศรี)
ผู้อำนวยการเขตปทุม